

ฝันเป็นจริง ก.คมนาคมเห็นชอบ สะพานข้ามเกาะสมุยกับแผ่นดินใหญ่



สุราษฎร์ธานี - เตรียมเฮ! คมนาคม เห็นชอบ โครงการ สะพานข้ามเกาะขนอม-สมุย ระยะทาง 17 กิโลเมตร เพื่อช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยว อำนวยความสะดวกเดินทางข้ามเกาะเชื่อมทำเศรษฐกิจ เกาะสมุย เกาะบริวาร โดแบบก้าวกระโดด

ชาวเกาะสมุย อยากเห็นสะพานข้ามอ่าวไทย เชื่อมระหว่างแผ่นดินใหญ่ อำเภอขนอม-เกาะสมุย ในรัฐบาลชุดนี้ เชื่อหากสะพานเกิดในรัฐบาลชุดนี้ จะทำให้เศรษฐกิจบนเกาะสมุย และ เศรษฐกิจเกาะบริวาร โดแบบก้าวกระโดด ที่ผ่านมา การเดินทาง เข้าเกาะสมุย มีอุปสรรคในหลายขั้นตอน ซึ่งเกาะสมุย เดินทางได้เพียงสองทาง คือทางอากาศ และทางน้ำ เท่านั้น

จากกรณีนี้ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อการบูรณาการ การพัฒนาโครงข่ายทางถนน ร่วมกันระหว่างกรมทางหลวง กรม

ทางหลวงชนบท และ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการกำหนดแนวทาง ในการพัฒนาโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง โครงการทางหลวงชนบท และโครงการทางพิเศษ โดยให้ความร่วมมือในการวางแผน การศึกษา และ ออกแบบโครงการ

สำหรับโครงการที่มีโครงข่ายบูรณาการการพัฒนาโครงการร่วมกันรวม 233,799 ล้านบาทจำนวน 5 โครงการ โดยมีโครงการสะพานเชื่อมเกาะสมุย จากอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปยัง อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ระยะทาง ประมาณ 17 กิโลเมตร งบประมาณ 25,000 ล้านบาท โดยให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เป็นผู้ดำเนินโครงการ ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนผู้ใช้ทางได้รับความสะดวก ปลอดภัย ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้มากยิ่งขึ้น

ล่าสุดผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ บริเวณบ้านห้องโถง ในตำบลลิตงาม อำเภอกะสมุย ที่จะมีการสร้างสะพานโครงการดังกล่าว จากอำเภอนอนมาลัยบ้านพังกา ที่อำเภอห้องโถง ในตำบลลิตงาม ซึ่งเป็นจุดที่ใกล้ที่สุด ในระยะทางจากแผ่นดินใหญ่มากะสมุย เพียง 17 กิโลเมตร

นายประพันธ์ พูลสวัสดิ์ อดีตผู้ใหญ่บ้าน และนายทรงจิต จันทร์ทอง ประธานชุมชนหมู่บ้านห้องโถง ซึ่งนายประพันธ์ พูลสวัสดิ์ เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า พอทราบข่าวว่ารัฐบาลชุดนี้ได้มีการสนับสนุนในการสร้างสะพานเชื่อม ระหว่างขนอมกับ เกาะสมุย ถือว่าเป็นข่าวดีที่สุดหากมีโครงการนี้เกิดขึ้นจริง สมุยจะมีความเจริญเป็นระดับต้นๆ ของโลกและจะทำให้มีนักท่องเที่ยวมีนักท่องเที่ยวลงทุนเดินทางเข้ามาในเกาะสมุยมากขึ้น ซึ่งสามารถเดินทางเข้าออกช่วงไหน ก็สามารถเดินทางได้ทันที

สำหรับเกาะสมุยมีนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาจำนวนมาก ถ้ามีการเดินทางโดยทางเรืออย่างเดียวคงจะไม่พอกับการเดินทางกับการท่องเที่ยวของเกาะสมุย

“อยากฝากให้รัฐบาลชุดนี้ดำเนินการเรื่องโครงการเรื่องสะพานข้ามเกาะให้เสร็จสิ้นในรัฐบาลสมัยนี้ชาวสมุยจะได้มีความหวังเกี่ยวกับความเจริญก้าวหน้าของเกาะสมุย และตนยังมั่นใจว่าหากมีสะพานเกิดขึ้นจริง ความเจริญของเกาะสมุยจะมีความเจริญแบบก้าวกระโดด แล้วเมื่อการเดินทางสะดวกขึ้น ใครๆ ก็อยากเข้ามาเที่ยวในเกาะสมุยซึ่งชาวบ้านในเกาะสมุยมีความคาดหวังอยากให้มีสะพานเกิดขึ้นมานานแล้ว”

ด้านนายสากล ใจมั่น อุปนายกสมาคมสมุยกล่าวว่า ทุกคนอยากให้สมุยมีการพัฒนา และเดินทางไปให้มีความสุข ปัจจุบันปัญหาใหญ่ของเราก็คือปัญหาการเดินทางเพราะว่าตอนนี้ เกาะสมุยมีการพัฒนาเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ติดอันดับโลก เป็นที่ทราบกันอยู่แล้ว แต่การเดินทางของนักท่องเที่ยว ก็ยังมีปัญหาอยู่ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางทางสายการบิน หรือทางเรือเฟอร์รี่ ก็ตามปัญหาใหญ่ๆ คือเราจะได้นักท่องเที่ยวในระดับต่างๆ ที่ไม่ครบถ้วนอย่างที่ผู้ประกอบการบนสมุยต้องการ

นายสากล กล่าวต่ออีกว่า หากช่วงเกิดพายุหรือคลื่นลมแรง ทางเรือก็ไม่สามารถเดินทางได้ผู้ประกอบการก็ต้องรับผลกระทบ ในขณะเดียวกันถ้าหากทางเครื่องบินมีฝนฟ้าคะนองก็มีผลกระทบ ถ้าหากมีสะพานข้ามจากฝั่งแผ่นดินใหญ่ จากดอนสักหรือขนอมมาถึงสมุย ก็จะช่วยให้การเดินทางมาเกาะสมุยสะดวกขึ้น สำหรับโครงการนี้ได้มีการนำเสนอโดยภาคประชาชนสมุย โดยนายวิรัช พงศ์ฉบับนา ก็ได้เขียนแบบเรียบร้อยแล้ว

ตอนนี้ความคืบหน้าและรู้สึกดีใจที่กระทรวงคมนาคม ได้หยิบยก 5 โครงการใหญ่ๆ ซึ่งมีโครงการเชื่อมสะพานระหว่างเกาะสมุยกับขนอม อยู่ด้วย ซึ่งการดำเนินการโครงการคาดว่าจะใช้งบประมาณ 25,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นงบประมาณที่เป็นไปได้สูง และเป็นสิ่งที่เราต้องช่วยกันสนับสนุน ใครมีบารมีใครมีส่วนไหนที่ช่วยผลักดันในรัฐบาลได้ เพื่อที่จะให้สมุยสามารถเดินทางไปได้ในด้านการพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ ตั้งแต่ฐานรากจนถึงผู้ประกอบการรายใหญ่

สำหรับคำถามที่มีการตั้งขึ้นมว่าหากมีสะพานข้ามพากมาแล้วจะมีการคัดกรองคนในแบบไหน ซึ่งตรงนี้ถือว่าไม่ใช่ปัญหาเพราะเราเป็นนักบริหารมืออาชีพอยู่แล้ว สามารถบริหารจัดการได้ ควบคุมความปลอดภัยบุคคล นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวสมุยได้ เพราะสมัยนี้เรามีเทคโนโลยี ที่สามารถนำมาดูแลและกำกับว่าผู้ร้ายจะอยู่ในลักษณะไหนมาในแบบไหน ถือว่าไม่น่าเป็นห่วง

แต่หากมีสะพานเกิดขึ้นเราจะได้ประโยชน์มากกว่า คือ เศรษฐกิจต่างๆ เริ่มตั้งแต่ฐานรากมาได้ทุกระดับ และเรื่องการเจ็บป่วยการรักษาพยาบาลบนพื้นที่สมุย ไม่จำเป็นต้องนั่งเรือ หรือเครื่องบินเพื่อไปรักษาที่แผ่นดินใหญ่ สามารถขับรถไปไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็สามารถถึงโรงพยาบาลบนแผ่นดินใหญ่แล้ว โดยส่วนตัวอยากให้โครงการนี้เสร็จเร็วๆ.